

Công việc cộng tác đầu tiên của Quận Cam (OC Jobs First Collaborative)

Ngày 6 tháng 12 năm 2024

Ish Herrera

Quận Cam đang triển khai một nhiệm vụ theo yêu cầu của Bang California trong khuôn khổ sáng kiến Công việc cộng tác đầu tiên của Quận Cam (California Jobs First). Gần đây, bang đã giao nhiệm vụ mới cho tất cả 13 khu vực, yêu cầu xây dựng Kế hoạch Kích hoạt Các Ngành Ưu tiên. Những kế hoạch này tập trung vào các ngành có khả năng thương mại hóa, được xây dựng dựa trên các ưu tiên đã được gửi trong Phần II Kế hoạch Vùng. Bang đã xem xét và phân loại các ưu tiên ngành thành hai nhóm: ngành có khả năng thương mại hóa (ví dụ: sản xuất, công nghệ cao, khoa học đời sống, giáo dục, du lịch) và ngành không có khả năng thương mại hóa (ví dụ: chăm sóc sức khỏe, nhà ở). Các kế hoạch kích hoạt chỉ bắt buộc đối với các ngành có khả năng thương mại hóa. Nhóm hợp tác tại Quận Cam sẽ bắt đầu với ngành du lịch, với kế hoạch nộp vào ngày 31 tháng 1, và bốn ngành còn lại sẽ hoàn thành trước tháng 6. Các bản dự thảo sẽ được chia sẻ để lấy ý kiến phản hồi trước khi gửi đi, đảm bảo có cơ hội đóng góp ý kiến. Maria đã chia sẻ các mẫu biểu và ý kiến công khai liên quan để tham khảo.

Jesse Ben-Ron (Làm rõ)

Theo cuộc gọi gần đây với bang, có một cập nhật về các kế hoạch kích hoạt. Các kế hoạch này không bị giới hạn nghiêm ngặt chỉ trong các ngành có khả năng thương mại hóa; các khu vực có thể bao gồm các ngành không có khả năng thương mại hóa nếu phù hợp mạnh mẽ với các ưu tiên địa phương. Tuy nhiên, bang khuyến nghị chỉ tập trung vào khoảng năm ngành tổng cộng. Kế hoạch kích hoạt đầu tiên, với hạn nộp vào ngày 31 tháng 1, phải tập trung vào một ngành có khả năng thương mại hóa. Nhóm đã quyết định tiếp tục với ngành du lịch và giải trí ngoài trời cho kế hoạch này trước khi giải quyết các ngành khác.

Linda DiMario

Cảm ơn. Tôi phải nói rằng, ở thời điểm này, tôi cảm thấy hoàn toàn mất kết nối với quy trình. Dường như đây là một kiểu "mời nhử và thay đổi", khi các kế hoạch được đặt ra rồi các quy tắc lại thay đổi, và mục tiêu cứ liên tục bị điều chỉnh. Với những người như Tony, người thường xuyên làm việc với ngôn ngữ của các khoản tài trợ, điều này có thể hợp lý, nhưng với những người khác như tôi thì nó thật quá sức. Có quá nhiều thuật ngữ chuyên môn, yêu cầu thay đổi liên tục và chi tiết về việc tuân thủ đến mức tôi thậm chí không biết chúng ta cần phải làm gì nữa. Liệu ai đó có thể bước lùi lại và giải thích điều này một cách rõ ràng được không?

Jesse Ben-Ron

Những ý kiến đó hoàn toàn hợp lý. Về vấn đề trợ cấp, đó là chỉ đạo từ bang và chúng ta không thể thay đổi được. Đúng là bang đã thay đổi chương trình này một cách đáng kể và nhiều lần. Dù điều này gây bức xúc, nhưng nếu chúng ta cam kết với công việc này, chúng ta cần phải linh hoạt. Tôi tin rằng hiện tại bang đã có tầm nhìn rõ ràng hơn: thúc đẩy các cụm ngành công nghiệp thân thiện với khí hậu và tập trung vào các cộng đồng bị thiếu đầu tư. Quận Cam vẫn có thể tập trung vào các ưu tiên đã chọn trong khuôn khổ này. Kế hoạch kích hoạt thực chất là một công cụ quản lý dự án, nêu rõ các bước để phát triển các cụm ngành công nghiệp một cách công bằng. Ví dụ, nếu Octane tham gia vào lĩnh vực công nghệ y tế, kế hoạch sẽ xác định vai trò của họ, các đầu việc cần thực

hiện và trách nhiệm giải trình trong vòng 18 tháng. Điều này vượt ra ngoài phạm vi chiến lược, giúp xác định các bước hành động cụ thể, chi phí và kết quả mong đợi.

Maria Linares

Linda, tôi rất sẵn lòng làm việc cùng bạn để hiểu rõ quy trình này. Tôi đã phải nghiên cứu rất kỹ và có các buổi trao đổi trực tiếp với bang để tự mình nắm bắt. Tôi biết đây là một việc nhiều áp lực, và tôi luôn cố gắng tóm tắt thông tin trong các email của mình.

Linda DiMario

Cảm ơn, Maria. Tôi rất tin tưởng bạn và sẽ làm việc với bạn để đảm bảo mình được cập nhật đầy đủ, đặc biệt là về vai trò của Octane trong quy trình này.

Jesse Ben-Ron

Linda, tôi hiểu sự thất vọng của bạn. Các kế hoạch kích hoạt rất hữu ích, nhưng đôi khi lại giống như những nhiệm vụ bổ sung tốn thời gian. Những kế hoạch này tập trung vào chiến thuật, có thể khác so với những gì được đề cập trong kế hoạch vùng. Vai trò của tập thể này thường là hỗ trợ và tạo điều kiện, chứ không phải trực tiếp thực hiện. Các nhóm khác có thể cần tự theo đuổi các ưu tiên của mình nếu chúng không được bao gồm trong các kế hoạch kích hoạt. Dù những kế hoạch này tạo ra cấu trúc, nhưng chúng không phải là sự kích hoạt hoàn toàn của kế hoạch vùng.

Ish Herrera

Trong cuộc họp trước, nhóm đã đưa ra một khảo sát không bắt buộc để đánh giá các dự án đủ điều kiện nhận tài trợ Catalyst. Trọng tâm của khảo sát là các dự án cần hỗ trợ phát triển ban đầu, đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đủ điều kiện. Maria, tôi sẽ chuyển lời cho bạn để trình bày về kết quả khảo sát và phân tích của bạn về hơn 50 dự án đã được gửi.

Maria Linares

Cảm ơn. Tôi đã đăng ví dụ về kế hoạch kích hoạt trong phần trò chuyện để mọi người dễ dàng truy cập mà không cần phải kéo qua tài liệu cuộc họp. Tôi cũng đã tải lên các Khảo sát Dự án Catalyst vào một thư mục dùng chung, bao gồm 56 bài gửi, một kết quả rất đáng khích lệ. Những khảo sát này không phải là đơn đăng ký chính thức, mà chỉ để đánh giá ý tưởng dự án và nhu cầu tài trợ. Ngoài các phản hồi từ khảo sát, thư mục còn có các tệp đính kèm bổ sung, chẳng hạn như tài liệu Word được một số người tham gia tải lên. Tôi đã chia sẻ thư mục qua email vào tối thứ Ba để mọi người cùng xem xét.

Các phản hồi từ khảo sát đã tiết lộ một số phát hiện thú vị. Khi được hỏi các dự án sẽ mang lại lợi ích ở đâu trong Quận Cam, câu trả lời hàng đầu là "toàn quận," tiếp theo là Santa Ana, chiếm 41,7% số phản hồi. Các địa điểm nổi bật khác bao gồm Anaheim, Garden Grove, Costa Mesa và một số nơi khác. Về vị trí dự án, Santa Ana một lần nữa là địa điểm hàng đầu với 41,7%, tiếp theo là các dự án trên toàn quận với 39,29%. Câu hỏi tiếp theo, tập trung vào định nghĩa dự án, cho thấy đa số các dự án (73,21%) tập trung vào các sáng kiến phát triển lực lượng lao động, như đào tạo và các dịch vụ hỗ trợ cho sự nghiệp bền vững. Các dự án hạ tầng xã hội đứng thứ hai với 42,86%, tiếp theo là hạ tầng hệ sinh thái đổi mới, cơ sở cộng đồng, và các dự án khởi nghiệp.

Về các ngành công nghiệp, khảo sát đã làm nổi bật sự phù hợp với các lĩnh vực mục tiêu được phê duyệt trong Kế hoạch Vùng Phần II, vốn nhất quán với chiến lược của bang. Số lượng dự án lớn nhất nhằm đóng góp vào các dịch vụ giáo dục (48,21%) và hỗ trợ xã hội (42,86%). Các ngành khác bao gồm bệnh viện, xây dựng công trình, sản xuất và dịch vụ thực phẩm. Khi được hỏi về các

thành phần dự án, câu trả lời phổ biến nhất, chiếm 83,93%, là các lộ trình nghề nghiệp, nhấn mạnh nỗ lực tạo ra các cơ hội nghề nghiệp bền vững. Tiếp theo là sự tham gia của cộng đồng và văn hóa (62,5%), cùng với các thành phần khác như chất lượng cuộc sống, chương trình học nghề, công nghệ xanh và nhà ở. Khảo sát cũng đề cập đến các câu hỏi liên quan đến công bằng, bao gồm việc liệu các dự án có nằm trong các khu vực dân số bị thiệt thòi Justice 40 hay không. Gần ba phần tư số người trả lời (73,21%) xác nhận sự phù hợp với các khu vực này. Ngoài ra, nhiều dự án còn nhằm đảm bảo tiếp cận công bằng đến các công việc chất lượng cho cư dân ở các cộng đồng thiếu đầu tư, đồng thời thúc đẩy các công việc bền vững cho gia đình với các phúc lợi về chăm sóc sức khỏe và hưu trí. Một câu hỏi về nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật đã tiết lộ nhiều phản hồi khác nhau, từ hỗ trợ định vị địa lý tại Little Saigon đến hỗ trợ thiết lập các khu vực lợi ích cộng đồng và phân phối khảo sát.

Jesse Ben-Ron

Tổng số kinh phí được yêu cầu từ tất cả các bài nộp vượt quá 30 triệu USD. Tuy nhiên, con số này có thể bao gồm các dự án triển khai, vốn không phải là trọng tâm chính của giai đoạn Catalyst. Số tiền thực tế cho các dự án phát triển ban đầu có thể thấp hơn một chút, nhưng rõ ràng nhu cầu vượt xa khoản tài trợ Catalyst trị giá 9 triệu USD hiện có. Điều này không gây ngạc nhiên và phản ánh nhu cầu cấp thiết về kinh phí trong các lĩnh vực này. Cũng cần lưu ý rằng đây là một khảo sát tương đối dễ thực hiện, điều này có thể dẫn đến một số người bỏ cuộc trong quá trình nộp đơn chính thức. Ngược lại, các thành viên mới có thể tham gia ở giai đoạn đó, tìm kiếm nguồn quỹ và đề xuất các dự án mới.

Linda DiMario

Điều này khá thú vị, bởi vì những lĩnh vực đứng đầu không nằm trong các lĩnh vực trọng tâm được bang khuyến nghị. Tôi có đang hiểu sai không?

Jesse Ben-Ron

Khi chúng ta tiến tới, chúng ta sẽ cân cân bằng giữa định hướng của bang và các ưu tiên vùng của mình. Việc quyết định tỷ lệ phù hợp sẽ là một nỗ lực hợp tác.

Linda DiMario

Khi xem xét tài liệu, tôi nhận thấy một số dự án dường như nằm ngoài các lĩnh vực trọng tâm mới được bang công bố. Điều này đặt ra câu hỏi: trong số 56 dự án được nộp, có bao nhiêu phần trăm phù hợp với các mục tiêu của California so với những gì chúng ta đã làm ở cấp địa phương?

Jesse Ben-Ron

Hiện tại, chúng ta chưa có phân tích cụ thể đó. Điều quan trọng là nguồn tài trợ Catalyst không bị giới hạn bởi các ưu tiên của bang, và chúng ta không cần phải từ bỏ các ưu tiên của mình. Tuy nhiên, việc phù hợp với các mục tiêu của bang có thể giúp nhân đôi cơ hội nhận tài trợ thông qua các khoản trợ cấp khác. Chúng ta sẽ cân cân bằng giữa việc tận dụng định hướng của bang và giữ vững các ưu tiên đã xác định với nguồn quỹ 9 triệu USD của mình.

Iosefa Alofaituli

Maria, có thể bạn đã đề cập điều này trước đó, nhưng tôi đang cố gắng hiểu cách sử dụng dữ liệu này. Có vẻ như sẽ có một quy trình RFP (Yêu cầu đề xuất), nhưng tôi tò mò về tác động của những kết quả này. Liệu chúng sẽ định hình ma trận đánh giá, hay dữ liệu này phục vụ một mục đích khác cho RFP Catalyst?

Maria Linares

Cuộc khảo sát nhằm mục đích tìm hiểu mức độ quan tâm và xác định các dự án mà người dân ở Quận Cam đang cân nhắc xin tài trợ. Đây không phải là một lời kêu gọi đề xuất hoặc đơn đăng ký chính thức, mà chỉ là một ý tưởng được đưa ra trong một cuộc họp trước đó, có thể vào tháng Tám, nhằm nắm bắt tổng quan bối cảnh. Tuy nhiên, cuộc khảo sát này đã được thực hiện trước khi bang cập nhật các thông tin mới, vì vậy chúng ta sẽ cần điều chỉnh phù hợp. Trong phần tiếp theo của chương trình nghị sự, Jesse sẽ thu thập ý kiến phản hồi về NOFO (Thông báo Cơ hội Tài trợ) để định hình cách thức triển khai quy trình RFP (Yêu cầu Đề xuất). Jesse, bạn có muốn bổ sung gì trước khi chúng ta chuyển sang phần tiếp theo không?

Jesse Ben-Ron

Không, ngoại trừ việc lưu ý rằng câu hỏi của Iosefa rất phù hợp với những gì chúng ta sắp thảo luận. Trước khi soạn thảo bất cứ điều gì để trình bày, chúng tôi sẽ đặt ra một số câu hỏi cơ bản để nhận được ý kiến từ các bạn.

Maria Linares

Cuộc khảo sát hiện đã kết thúc, vì vậy tôi đang chia sẻ dữ liệu đã thu thập được. Tôi cũng nhận được một số tin nhắn riêng đề nghị sắp xếp các cuộc họp riêng để trao đổi, và tôi rất sẵn lòng hỗ trợ. Các bạn đều có email và số điện thoại của tôi, vì vậy đừng ngần ngại liên hệ. Tiếng nói của các bạn rất quan trọng trong sự hợp tác này, không chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn đại diện cho cộng đồng của các bạn. Đây là cơ hội để đặt câu hỏi và đảm bảo mọi người đều có tiếng nói, đặc biệt là những người ngoài nhóm hợp tác có thể cảm thấy chưa được lắng nghe.

Toni Symonds

Khi xem xét các câu hỏi khảo sát, tôi nhận thấy chúng giúp làm rõ những lĩnh vực cần cụ thể hóa hơn trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Chẳng hạn, chúng ta có thể chuẩn hóa hoạt động tiếp cận cộng đồng bị thiệt thòi bằng cách chia sẻ các phương pháp hiệu quả nhất, có thể thông qua các bảng thông tin dành cho các ứng viên tương lai. Những bảng thông tin này có thể hướng dẫn các ứng viên cân nhắc những yếu tố quan trọng, chẳng hạn như cung cấp đào tạo lực lượng lao động vào các khung giờ không truyền thống. Một lĩnh vực khác mà chúng ta dường như chưa đạt được mức độ cao là việc chuyển đổi sang nền kinh tế sạch. Chúng ta có thể khuyến khích các ứng viên cân nhắc các yếu tố như tiếp cận giao thông công cộng, cơ hội đi xe đạp, và các yếu tố hỗ trợ khác khi thiết kế các chương trình, dịch vụ hoặc cơ sở vật chất. Những cân nhắc này, mặc dù không phải lúc nào cũng được nhấn mạnh trong khảo sát, có thể được đưa vào quy trình ứng tuyển để tăng cường sức mạnh cho các đề xuất mà không khiến các ứng viên cảm thấy quá tải. Đối với tôi, đây là một điểm rút ra hữu ích, sử dụng khảo sát để hướng dẫn các điều phối viên đầu tư theo ngành tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật của họ.

Jesse Ben-Ron

Đây là cơ hội để các bạn đưa ra ý kiến về cách chúng ta nên cấu trúc NOFO (Thông báo Cơ hội Tài trợ). Các cuộc khảo sát rất hữu ích để thu thập dữ liệu, nhưng chúng không cho phép các cuộc thảo luận sâu sắc. Vì vậy, đây là cơ hội để các bạn chia sẻ lý do và quan điểm của mình. Chúng ta cần cân nhắc một số yếu tố khi tiến lên. Liệu chúng ta nên tập trung hỗ trợ một số ít dự án và giúp họ tiến xa hơn trong chuỗi tài năng, hay nên mở rộng và hỗ trợ một số lượng lớn dự án với nguồn tài trợ nhỏ hơn? Hoặc chúng ta có nên áp dụng cách tiếp cận lai? Một vấn đề khác cần xem xét là liệu chúng ta có nên chia khoản tài trợ 9 triệu USD thành nhiều vòng tài trợ, chẳng hạn 3 triệu USD mỗi vòng, hay phân bổ toàn bộ số tiền một lần. Ngoài ra, chúng ta cần xác định xem có nên đặt mức trần hoặc sàn cho các khoản tài trợ, và liệu chúng ta có nên ưu tiên phân phối kinh tế và theo

ngành, hay chỉ đơn giản là tài trợ cho những dự án mạnh nhất. Việc đưa ra các điều kiện và thông số rõ ràng trong NOFO có thể giúp hợp lý hóa quy trình lựa chọn. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn, dù là ngay bây giờ hay trong cuộc khảo sát mà chúng tôi sẽ gửi sau, và tận dụng cơ hội này để thuyết phục đồng nghiệp của bạn về cách tiếp cận tốt nhất.

Linda DiMario

Khi bắt đầu bất kỳ sáng kiến chiến lược nào, điều cốt yếu là phải xác định rõ mục tiêu và kết quả mà chúng ta mong muốn đạt được. Những yếu tố này cần được ưu tiên hàng đầu. Chúng ta cần đảm bảo rằng mỗi đồng vốn đều được sử dụng một cách tối ưu để tạo ra tác động lớn nhất và mang lại lợi ích cộng đồng tối đa. Điều này đòi hỏi chúng ta phải quyết định xem liệu chúng ta muốn đạt được những tác động bền vững lâu dài trong các cộng đồng bị thiệt thòi hay theo đuổi những tác động nhỏ hơn, mang tính địa phương hơn. Mặc dù tôi hiểu sự hấp dẫn của việc phân bổ nguồn lực rộng rãi, tôi tin rằng chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng. Chúng ta cần ưu tiên các dự án hứa hẹn mang lại những kết quả đột phá và lâu dài thay vì phân tán nỗ lực vào các hoạt động kém hiệu quả hơn.

Melanie Schlotterbeck

Dựa trên kinh nghiệm phong phú của tôi trong việc viết các hồ sơ xin tài trợ, tôi khuyến nghị không nên đặt mức tài trợ tối thiểu, vì các tổ chức phi lợi nhuận nhỏ hơn có thể đạt được những tác động đáng kể với nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên, việc thiết lập một mức trần là cần thiết để quản lý kỳ vọng. Các hồ sơ xin tài trợ cần phù hợp với ba ưu tiên của sáng kiến, đồng thời cần xem xét thêm các yếu tố như nguồn vốn đối ứng hoặc đóng góp hiện vật. Việc phân bổ địa lý và những lợi ích đo lường được cho các cộng đồng bị thiệt thòi, chẳng hạn như giảm ô nhiễm hoặc cải thiện khả năng tiếp cận giao thông, cũng là yếu tố quan trọng. Tôi khuyến nghị hỗ trợ kết hợp giữa một vài dự án lớn, có tác động cao và một số dự án nhỏ hơn để đảm bảo tác động rộng và đa dạng.

Iosefa Alofaituli

Liên quan đến ý kiến của Jesse về việc tổ chức một vòng tài trợ duy nhất hoặc chia thành nhiều vòng, tôi nghĩ rằng một cách tiếp cận theo giai đoạn có thể mang lại lợi ích. Bắt đầu với một vòng đầu tiên sẽ cho phép chúng ta học hỏi và cải thiện việc triển khai cho các vòng tiếp theo. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm với rủi ro, chẳng hạn như mất cơ hội tài trợ hoặc bỏ lỡ các dự án có tính thời gian cao. Đây là điều cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Luis Sarmiento

Tôi muốn nhấn mạnh lại ý kiến của Jesse về việc cân bằng giữa các ưu tiên khu vực và các yêu cầu, quy trình mới của bang. Điều quan trọng là cần dành thời gian để ưu tiên những nhu cầu khu vực của chúng ta trong khi vẫn phù hợp với khung định hướng chung. Như Melanie và Linda đã đề cập, chúng ta cần tập trung vào các dự án mang lại tác động lớn nhất, đặc biệt là những dự án phân bổ nguồn lực đến các cộng đồng bị thiệt thòi. Ngôn ngữ ban đầu của sáng kiến này là nhằm giải quyết sự bất bình đẳng và phân bổ nguồn lực đến những khu vực chịu nhiều thiệt thòi. Chúng ta cần giữ vững tầm nhìn này. Việc thiết kế một quy trình lựa chọn rõ ràng và minh bạch trong NOFO sẽ rất quan trọng, vì nó sẽ định hướng các quyết định và đảm bảo rằng các ưu tiên của tổ chức hợp tác này được thực hiện.

Ana Urzua

Chào buổi sáng mọi người. Tôi cần chút thời gian để xử lý tất cả thông tin, nhưng tôi muốn nhấn mạnh ý kiến của Linda và Luis về việc xác định các mục tiêu rõ ràng và đảm bảo trọng tâm của chúng ta là giải quyết các nhu cầu của các cộng đồng bị thiệt thòi. Việc hỗ trợ các yếu tố thúc đẩy

như nhà ở và chăm sóc trẻ em là điều cần thiết để loại bỏ các rào cản và tạo ra những cải thiện cụ thể trong cuộc sống của người dân. Ngay cả khi những yếu tố thúc đẩy này không cụ thể cho giai đoạn chuẩn bị phát triển, chúng vẫn rất quan trọng để đạt được mục tiêu của chúng ta. Tôi cũng ủng hộ đề xuất của Iosefa về việc chia thành nhiều vòng tài trợ nếu điều này khả thi và không gây rủi ro mất nguồn quỹ đã phân bổ. Cách tiếp cận này sẽ cho phép chúng ta học hỏi và hoàn thiện quy trình theo thời gian. Nhìn chung, tôi nghĩ rằng việc tạo ra nhiều cơ hội hơn cho suy nghĩ và thảo luận tập thể là rất quan trọng khi chúng ta tiến lên phía trước.

Jesse Ben-Ron

Chúng tôi sẽ gửi những câu hỏi này dưới dạng khảo sát để mọi người có thêm thời gian suy nghĩ. Mặc dù khảo sát không cho phép đối thoại, chúng tôi muốn đảm bảo rằng các bạn đã có cơ hội này để thảo luận với đồng nghiệp. Không có áp lực phải có tất cả câu trả lời ngay lúc này.

Ana Charco

Nhiều tổ chức trong nhóm hợp tác này đã thực hiện công việc vô giá trong việc kết nối gần 150 thành viên cộng đồng thông qua các diễn đàn và nhóm nghiên cứu. Điều quan trọng là tiếng nói và góc nhìn của họ phải được ưu tiên trong các kế hoạch phát triển kinh tế khu vực và địa phương. Sự tham gia của cộng đồng không chỉ dừng lại ở nghiên cứu mà cần mở rộng sang tham vấn, lựa chọn dự án và triển khai để đảm bảo các kế hoạch này thực sự phục vụ các cộng đồng chịu thiệt thòi. Tôi hy vọng rằng các ý kiến công khai sẽ nhận được sự quan tâm xứng đáng.

Ish Herrera

Tôi rất vui được giới thiệu một người bạn và đồng nghiệp, trước đây là một phần của nhóm bang cho sáng kiến này, hiện nay đang hỗ trợ OCBC và tất cả các bạn. Công việc của anh ấy tập trung vào việc xác định các nguồn quỹ liên bang để giúp thúc đẩy các ưu tiên công bằng, môi trường và bền vững. Giờ đây, trong vai trò của mình, Matt đang xác định thêm các nguồn tài trợ ngoài quỹ bang để hỗ trợ các ưu tiên mà các bạn đã đưa ra.

Matt Phillips

Cảm ơn, Ish, và rất vui được gặp tất cả các bạn. Tôi sẽ chia sẻ một bài thuyết trình ngắn về các cơ hội tài trợ liên bang phù hợp với Công việc đầu tiên của California (Chương trình California Jobs First), điều này cũng có thể mang lại lợi ích cho các đối tác tổ chức phi lợi nhuận và CBO trong nhóm hợp tác này. Chương trình Catalyst nhằm hỗ trợ lập kế hoạch khu vực bao trùm, xây dựng danh mục các dự án sẵn sàng triển khai và kết nối chúng với các khoản đầu tư liên bang, bang và tư nhân. Nghiên cứu của tôi tập trung vào các cơ hội liên bang, chủ yếu từ Đạo luật Giảm Lạm Phát (Inflation Reduction Act). Các khoản tài trợ quan trọng bao gồm Các khoản Tài trợ Thay đổi Cộng đồng của EPA (EPA's Community Change Grants), Các Khoản Tài Trợ Công Bằng Môi Trường (Environmental Justice Block Grants) và Quỹ Giảm Khí Nhà Kính (Greenhouse Gas Reduction Fund - GGRF). GGRF bao gồm các chương trình như Năng lượng mặt trời cho tất cả (Solar for All), hỗ trợ khả năng chi trả điện mặt trời cho hộ gia đình và đào tạo nghề, và Chương trình tăng tốc đầu tư cộng đồng sạch (Clean Communities Investment Accelerator) và Quỹ Đầu Tư Sạch Quốc Gia (National Clean Investment Fund), cả hai đều tập trung vào tài trợ năng lượng sạch và công bằng môi trường. Các chương trình này cung cấp cơ hội cho các tổ chức cho vay cộng đồng lớn và nhỏ. Chương trình Cộng Đồng Phát Triển Công Bằng Môi Trường (Environmental Justice Thriving Communities Program) là đặc biệt phù hợp, cung cấp các khoản tài trợ con cho các dự án công bằng môi trường. Đối với Khu vực 9 (Region 9), bao gồm California, Hawaii và Guam, EPA đã cấp tài trợ cho Doanh nhân xã hội và môi trường, với các khoản tài trợ con dự kiến sẽ có vào đầu năm 2025. Tôi sẽ chia sẻ các slide với Jesse, bao gồm tài nguyên và chi tiết các đơn vị nhận tài trợ. Mặc

dù các chương trình này không chỉ dành riêng cho California, tôi đã tập trung vào những chương trình có sự tham gia lớn từ California. Các khoản tài trợ con của Chương trình Cộng Đồng Phát Triển tại Khu vực 9 chủ yếu tập trung vào California, là thực thể lớn nhất trong khu vực này.

Ish Herrera

Trước khi kết thúc cuộc họp, tôi có một vài lưu ý ngắn gọn: Để giữ cho các cuộc họp hiệu quả, chúng tôi đã chuyển những cập nhật không khẩn cấp nhưng vẫn có liên quan vào phần thông tin trong tài liệu chương trình họp. Xin vui lòng xem lại phần đó để cập nhật, như các chuyến thăm gần đây của Thống đốc Newsom đến các khu vực của Công việc đầu tiên của California (Chương trình California Jobs First), thể hiện cam kết tiếp tục của ông đối với chương trình này. Jesse, Maria và những người khác đã sẵn sàng ở lại trực tuyến thêm vài phút cho những ai muốn thảo luận thêm về các quy định mới của tiểu bang liên quan đến việc bồi thường thời gian của các bạn cho những nỗ lực này trong tương lai. Đối với những người còn lại, các bạn có thể rời cuộc họp. Thay mặt OCBC và California Forward, chúng tôi chúc các bạn một mùa lễ hội vui vẻ, an toàn và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn vì sự cam kết với công việc quan trọng này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các cuộc họp sắp tới. Cảm ơn các bạn một lần nữa!